

โครงการที่เราได้ดำเนินงานในพื้นที่

โครงการ	รายละเอียด	ระยะเวลาดำเนินงาน
การอบรมวิชาชีพ/ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผู้ได้รับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 22 คน และมีผู้เข้าร่วมจากคณะบุรีจำนวน 8 คน ทั้งนี้พวกเขาได้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การเป็นไกด์ ทักษะทางธุรกิจ และการพัฒนาชุมชน โครงการอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 เดือนได้เริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน และได้ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ และโอกาสในการเรียนรู้โดยการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั้ง เกาะสุรินทร์ ภูเก็ตและเขาสม คีรีวงและเกาะยาวน้อย และกิจกรรมกับผู้ให้การอบรมที่หลากหลายทั้งด้านการต้อนรับ การนำเที่ยว ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น	เมษายน – พฤศจิกายน 2549
สิ่งแวดล้อมศึกษา	นักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 37 คนจากพื้นที่บุรีและสุโขทัย ได้ร่วมสมัครในโครงการนี้ โดยพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ในพื้นที่ ด้วยความรู้เหล่านี้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถออกแบบและดำเนินการโครงการอนุรักษ์ได้ด้วยตนเอง	ตั้งแต่พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป
ภาษาอังกฤษสำหรับภาคธุรกิจ	โรงเรียนบุรีพิทยาคมได้เริ่มโครงการเพื่อช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ภาษาอังกฤษได้ไปร่วมสอนนักเรียนในชั้นเรียนจำนวน 40 คนอาทิตย์ละครั้งสำหรับชมรมภาคธุรกิจ	มกราคม – เมษายน 2550
ศูนย์ข้อมูลบุรี	ตั้งอยู่บริเวณ บขส. บุรี ศูนย์ข้อมูลบุรีให้บริการฟรีด้านข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในบุรีและสุโขทัย เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฯ ยังได้ช่วยในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในพื้นที่ ทั้งแผนที่บุรี รายชื่อโทรศัพท์ในพื้นที่ และรายชื่อผู้ให้บริการด้านที่พัก ศูนย์ข้อมูลบุรียังให้บริการด้านกิจกรรมสำหรับชุมชน เช่น การมีกิจกรรมด้านศิลปะกับเด็ก ๆ	ธันวาคม 2549 – พฤษภาคม 2550
การประชุมการท่องเที่ยว	หลังจากการอบรมวิชาชีพสำหรับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ก็ได้มีการจัดการประชุมด้านการท่องเที่ยวโดยกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและเอ็นเอทีอาร์ ชุมชน ธุรกิจในพื้นที่ ต่แทนจากภาครัฐ และสื่อมวลชนได้เข้าร่วม การประชุมได้เน้นด้านรูปแบบในการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน	ตุลาคม 2549
การสอนภาษาอังกฤษ	ได้มีการสอนภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมบุรีและในหมู่บ้าน โดยเป็นการสอนที่เน้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับฝรั่ง ผู้เรียนจำนวน 120 คนนั้นมีทั้งคนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว ข้าราชการ นักเรียนมัธยมปลาย และอื่นๆ	กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2549
การสอนคอมพิวเตอร์	ที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมบุรีได้มีการสอนคอมพิวเตอร์ฟรี หลักสูตรเน้นในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น ไมโครซอฟท์ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมอื่นๆ จำนวนผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 125 คน มีทั้งกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ข้าราชการ นักเรียนมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป	พฤษภาคม 2549 – พฤษภาคม 2550

หนังสือ อันดามัน...วิถีแห่งชีวิต	โครงการนี้คือการให้คนในชุมชน บริเวณพื้นที่คุระบุรีและสุขสำราญ ได้บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ วิถีชีวิต อดีต และปัจจุบันที่พวกเขา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทั้งนี้โดยให้คนในพื้นที่เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นมา	ดำเนินการพิมพ์แล้วเสร็จ
ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมคุระบุรี	ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมคุระบุรีเป็นสถานที่ในการดำเนินการโปรแกรมต่างๆ มากมาย และยังเป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และที่จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนและโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่างก็มีการดำเนินงานที่ศูนย์บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมคุระบุรีเช่นกัน	กุมภาพันธ์ 2549 – มิถุนายน 2550
เรือมอแกน – ก่าบาง	ด้วยความช่วยเหลือจากชาวมอแกนบ้านท่าแป๊ะไย้ เราได้ซ่อมแซมเรือมอแกน – ก่าบางจำนวน 2 ลำ เรือทั้งสองลำได้ถูกทิ้งให้จมที่ท่าเรือคุระบุรี หลังจากที่ทีมถ่ายทำโทรทัศน์ได้ทิ้งมันไว้ที่นั่น ลำเล็กสามารถนำออกทะเลได้ และอาจจะมีโอกาสได้กลับมาถึงเกาะสุรินทร์ ในขณะที่ลำใหญ่ก็จะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น ได้มีแผนงานในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมมอแกนที่เกาะพระทอง แต่อาจจะต้องใช้เวลา	เมษายน – ตุลาคม 2549
บ้านพักครูที่โรงเรียนโชคอำนวย	โรงเรียนโชคอำนวยได้มาขอให้ทางเอ็นเอทีอาร์ช่วย เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสร้างบ้านพักให้ครูอนุบาล ด้วยการช่วยเหลือของเราทางโรงเรียนสามารถซื้อคอนกรีตและกระเบื้องในการทำพื้น รวมทั้งประตูและหน้าต่าง	สิงหาคม – ตุลาคม 2549
ห้องน้ำที่โรงเรียนบ้านหินลาด	ห้องน้ำที่สร้างใหม่ช่วยตอบสนองต่อเด็กที่มรความพิการทางร่างกาย ก่อนหน้านั้นทางโรงเรียนมีห้องน้ำเพียงหนึ่งห้องสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 100 คน และมันยังไม่เหมาะแก่ผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย	กุมภาพันธ์ 2550
อันดามันดิศคัพเวอร์รี่	อันดามันดิศคัพเวอร์รี่ได้พัฒนาเครือข่ายทางการตลาดที่จำเป็น และสื่อในการส่งเสริมการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมเข้ามาในพื้นที่ สิ่งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยการหานักท่องเที่ยว จนกระทั่งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านทะเลนอกและทุ่งนางดำสามารถหานักท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ อันดามันดิศคัพเวอร์รี่จะยังทำการช่วยเหลือทางการตลาดต่อไปอีกหนึ่งปี	เมษายน 2549 - ปัจจุบัน

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านบางวัน		
จัดส่งข้าวสาร	เพื่อช่วยเหลือต่อความต้องการขั้นพื้นฐานหลังเหตุการณ์สึนามิ เราได้มอบข้าวสารแก่ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านบางวัน	เมษายน 2549
มอบอุปกรณ์ประมง	เราได้ช่วยเหลือครอบครัวจำนวน 14 หลังคาเรือนที่อุปกรณ์ประมงได้ถูกทำลายไปเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิ โดยการมอบอุปกรณ์ในการทำกระชังและลอบปู	พฤษภาคม – มิถุนายน 2549
โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านหาดทรายแก้ว		
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน	หลังจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในช่วงต้นเดือนมกราคม เราได้มอบเงิน 500 บาทแก่ทุกครอบครัวที่พักอยู่ ณ บ้านพักชั่วคราวใกล้หาดทรายแก้ว เพื่อที่พวกเขาจะสามารถจัดซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้	มกราคม 2548

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ บ้านหาดประพาส		
จ้างแรงงานชั่วคราว	เพื่อเป็นการช่วยด้านรายได้แก่ชาวชุมชนหาดประพาสและหาดทรายแก้ว เราได้จ้างแรงงานจำนวน 40 คนในการย้ายเรือ และ ซากปรักหักพังจากสันามือออกจากป่าโกงกาง	มกราคม – กุมภาพันธ์ 2548
จัดส่งน้ำดื่ม	เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนในการจัดส่งน้ำดื่ม แก่บ้านที่สร้างขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อเกิดการขาดแคลนน้ำ	เมษายน – มิถุนายน 2548
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 6 คนจากหาดประพาสได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะให้ช่วยเหลือจนกระทั่ง ผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยัน การลงทะเบียน และจดหมายขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับ นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	มิถุนายน 2550 - ดำเนินการต่อไป
โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ เกาะสุรินทร์		
จัดส่งอาหาร	ด้วยความร่วมมือกับ อาจารย์นฤมล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราได้จัดส่งข้าวหนึ่งกระสอบ พร้อมด้วยหมูและผลไม้ให้ ทุกบ้าน	มกราคม – มิถุนายน 2548
มอบเครื่องใช้ในบ้าน	เพื่อช่วยเหลือชาวมอแกนในการทดแทนสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปในเหตุการณ์สึนามิ เราได้มอบเครื่องครัวให้แก่ทุกบ้าน	กุมภาพันธ์ 2548
สวนประจำหมู่บ้านและมุ้ง	ด้วยการทำงานร่วมกับเกษตรอำเภอ เราได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมปุ๋ยแก่ชาวมอแกน เรายังได้มอบมุ้งเพื่อช่วยในการป้องกัน มาเลเรียด้วย	ธันวาคม 2548
การซ่อมเรือ	ด้วยความร่วมมือกับ อาจารย์นฤมล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราได้มอบไม้และเครื่องมือในการซ่อมแซมเรือที่เสียหาย จากสึนามิ	เมษายน 2548 และ มกราคม 2549
การให้ความรู้เรื่องขยะ	จำนวนขยะที่หมู่บ้านบนเกาะสุรินทร์เป็นปัญหาต่อสุขภาพของชาวชุมชน และไม่คงงามต่อสายตานักท่องเที่ยว ที่มงานของเรา ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้กับเด็กๆ และมอบหนังสือการ์ตูนความรู้ให้แก่เด็กๆ	มกราคม – พฤษภาคม 2548

โครงการที่เราได้ดำเนินงาน ณ เกาะพะล่อง		
ทุนการศึกษาระยะยาว (ยังคงดำเนินการต่อ)	ในขณะนี้เอ็นเอทีอาร์ได้มีนักเรียนจำนวน 16 คนจากสุดขอบฟ้ารีสอร์ทได้รับทุนการศึกษาระยะยาว ซึ่งจะยังคงให้จนกระทั่งปี 2554 สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน พวกเขาจะต้องส่งใบรับรองผลการเรียน จดหมายยืนยันการลงทะเบียน และจดหมายขอขอบคุณทุกเทอมการศึกษา รวมทั้งต้องมารับการสัมภาษณ์ทุกปี ขณะนี้เราไม่สามารถรับนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้แล้ว	2549 และดำเนินการต่อ
การให้ทุนอบรมวิชาชีพสำหรับพนักงานรีสอร์ท	เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนการอบรมวิชาชีพแก่พนักงานซึ่งได้สูญเสียงานและบ้านของพวกเขาไปที่สุดขอบฟ้ารีสอร์ท ทุนเหล่านี้มอบให้สำหรับเพื่อใช้ในการอบรมที่จะเพิ่มประสบการณ์และความสามารถของพวกเขาในการหางานทำในอนาคต	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2549
การฟื้นฟูแนวปะการังเกาะปริง	ด้วยการทำงานกับกลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนการสำรวจแนวปะการัง เพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสึนามิ	1 กุมภาพันธ์ 2549
การปลูกป่าโกงกาง	ด้วยการทำงานกับกลุ่มอนุรักษ์เต่าทะเล เอ็นเอทีอาร์ได้สนับสนุนโครงการในการทำความสะอาดซากปรักหักพังจากสึนามิ บริเวณป่าโกงกางใกล้กับสุดขอบฟ้ารีสอร์ท และหลังจากนั้นได้ทำการปลูกทดแทน	มิถุนายน 2548 และ สิงหาคม 2549
ทำหมันสัตว์	โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณของสุนัขและแมวบนเกาะพะล่องโดยการทำหมัน ซึ่งเราได้ขอความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอคูระบุรีในการดำเนินงาน	มิถุนายน 2548 และ เมษายน 2550